



คำสั่ง เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ที่ ๑๘๑ /๒๕๖๒

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี

เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีเป็นไปตามขั้นตอนระเบียบกฎหมาย ตามอำนาจหน้าที่ ตลอดจนให้เกิดความเรียบร้อย รวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการและความต้องการของประชาชนโดยตรงได้อย่างมีศักยภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในเรื่องเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวก เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัว และตอบสนองความต้องการของประชาชนให้สอดคล้อง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดังนี้

ก. การควบคุม กำกับดูแลส่วนราชการ

๑. นายจำลอง สุขประเสริฐ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกองช่างเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

๒. นายสยาม สีทับทิม ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี มีอำนาจหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

ข. ขอบเขตการมอบอำนาจ

๑. การสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดที่พึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่ง มติหรือหนังสือสั่งการในเรื่องใด อันเกี่ยวข้องด้วยอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการที่กำกับดูแล ซึ่งกำหนดให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี รวมทั้งไม่มีผลกระทบกระเทือนอำนาจของนายกเทศมนตรีที่สั่งการหรือมอบหมายเป็นอย่างอื่น

๒. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่ง มติหรือหนังสือสั่งการในเรื่องใดที่กำหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นเจ้าพนักงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียนหรือฐานะอื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้น ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีเป็นผู้มีฐานะตำแหน่ง และมีอำนาจหน้าที่นั้นแทนนายกเทศมนตรีด้วย เว้นแต่ที่มีบทบัญญัติหรือกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่เฉพาะตัวของนายกเทศมนตรี

๓. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือที่เห็นสมควร เมื่อผู้ปฏิบัติราชการแทนได้สั่งการ อนุญาต อนุมัติไปแล้ว ให้รายงานหรือนำเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อทราบหรือพิจารณาด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชเดชา กลุ่มใหม่)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง